

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงตาล
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
 วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
 เวลา ๐๙.๓๐ น.
 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงตาล

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายอับดุลเลาะ สาเลง	ประธานสภา	อับดุลเลาะ สาเลง	
๒.	นายอับดุลเลาะ หามะ	รองประธานสภา	อับดุลเลาะ หามะ	
๓.	นายดอโรแม็ง มะมิง	สมาชิก อบต.	ดอโรแม็ง มะมิง	
๔.	นายมุสตอปาสอดี ยะโงะ	สมาชิก อบต.	มุสตอปาสอดี ยะโงะ	
๕.	นายแวงอาลี ลาเต๊ะ	สมาชิก อบต.	แวงอาลี ลาเต๊ะ	
๖.	นายอาด็อนัน สาและ	สมาชิก อบต.	อาด็อนัน สาและ	
๗.	นางสาวกีนรี นवलเปียน	เลขานุการสภา อบต.	กีนรี นवलเปียน	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายมะรอเล็ง มะสะ	นายก อบต.	มะรอเล็ง มะสะ	
๒.	นายอาแซ ดอเลาะ	รองนายก อบต.	อาแซ ดอเลาะ	
๓.	นายมุหามะรอซาลี หามะ	รองนายก อบต.	มุหามะรอซาลี หามะ	
๔.	นายอาหามะ มะสะ	เลขานุการนายก อบต.	อาหามะ มะสะ	
๕.	นายอัศวิน อนุพันธ์	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	อัศวิน อนุพันธ์	
๖.	นายสุวิทย์ แวเต็ง	รองปลัด อบต	สุวิทย์ แวเต็ง	
๗.	นางสาวราณียะ โตะมา	นวก.การเงินฯ	ราณียะ โตะมา	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายอับดุลเลาะ สาเลง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ๑.๑ การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น ด้วยคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ได้มีหนังสือ ถึงกระทรวงมหาดไทย เสนอแนะให้กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือไปยังสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้า ฟังการประชุมสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน แสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีสำนึกและรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองและมี ความตื่นตัวในการรักษาตำบลเมือง ซึ่งสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และ การจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม พันธกิจที่ ๓ การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการ พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ให้มีการจัดการปกครอง ส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันจะนำไปสู่การพัฒนา การเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข ฯลฯ
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดालอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดालอ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๓	กระทู้ถาม ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องที่เสนอใหม่ ๕.๑ เรื่องการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประธาน	ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอเชิญเลขานุการสภา อบต. ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการสภาฯ	<p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการ ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) ให้กระทำเฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อปท. ซึ่งเกี่ยวกับด้าน การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ อปท. หรือกิจการที่ จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ อปท. หรือตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ ประเภทตามระเบียบแล้ว</p> <p>(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น</p> <p>(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง ดำเนินการก่องหน้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่ เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการ คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว</p>
ประธาน	ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจ่าย ขาดเงินสะสมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม	ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่...ถ้าไม่มี
ประธาน	ขอเชิญนายองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอรายละเอียดโครงการขออนุมัติจ่ายขาดเงิน สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป
นายก อบต.	<p>เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลต้นหยงดालอ</p> <p>ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงดालอ ได้ให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงดालอ และองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับ อนุมัติและประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น</p> <p>บัดนี้ ปรากฏว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติไม่พอแก่การใช้จ่าย เนื่องจากงบประมาณในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนจำกัด และไม่ มีงบประมาณเพียงพอที่จะโอน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ ตลอดจน นโยบายที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งจะต้องดำเนินการเพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลมีสถานการณ์คลังดังนี้</p>

สถานะ การคลัง ตามรายละเอียดที่ได้แจกสมาชิกแล้ว

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๖๓ จำนวน ๑๔,๐๘๐,๕๘๖.๕๐ บาท
เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน จำนวน ๑๔,๐๘๐,๕๘๖.๕๐ บาท

กักเงินสำรองงบบุคลากร (๓ เดือน) จำนวน ๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

กักเงินร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณฯ จำนวน ๒,๙๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท

(เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีเกิดสาธารณภัย)

คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปดำเนินการได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๖๕๖๓

จำนวน ๘,๕๘๐,๕๘๖.๕๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมใน
ครั้งนี้จำนวน ๑,๔๐๖,๗๐๐ บาท เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา
อนุมัติ ดังนี้

๑) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจาบังโตะกู หมู่ที่ ๕
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจาบังโตะกู หมู่ที่ ๕
ตำบลต้นหยงตาลอ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ จำนวน ๑,๔๐๖,๗๐๐ บาท
ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

เหตุผลความจำเป็น ชุมชนบ้านจาบังโตะกู หมู่ที่ ๕ ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
ไป ประชาชนใช้รถยนต์ในการสัญจรไป-มา มากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่งปัญหาและความต้องการดังกล่าวนี้ มีความเร่งด่วนจึงต้องได้รับการ
แก้ไขและพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากด้วย
ถนนสายจาบังโตะกู หมู่ที่ ๕ ซึ่งเป็นถนนที่เลียบขนานกับถนนทางหลวงสาย ๔๒ ซึ่งเป็น
ถนนสายหลักมีรถยนต์จำนวนมาก และรถวิ่งเร็ว ประชาชนจึงเลือกใช้ถนนสายถนนสาย
จาบังโตะกู หมู่ที่ ๕ ใช้ในการเดินทางสัญจรไปมาเพื่อประกอบศาสนกิจและใช้ชีวิต
ประจำวัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจราจร และอันตรายจากการใช้รถใช้ถนน จำนวน ๑๘๕
ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก แต่ด้วยสภาพถนนหินคลุก ช่วงหน้าแล้งฝุ่น
ละออง และช่วงหน้าฝนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของประชาชน

โดยเบื้องต้น องค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงตาลอได้ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง คือ แขวงทางหลวงปัตตานี แขวงทางหลวงชนบทปัตตานีและ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี ปรากฏว่าถนนสายดังกล่าว ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใน
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงตาลอจึงจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน โดยดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจาบังโตะกู
หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ จำนวน ๑,๔๐๖,๗๐๐ บาท
รายละเอียดตามโครงการที่ได้เสนอแล้ว

ประธาน

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น
๑,๔๐๖,๗๐๐.๐๐ บาท นั้น ขอให้ที่ประชุมได้ช่วยกันอภิปรายและพิจารณาว่าโครงการที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอนั้น เป็นโครงการหรือกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพิ่มพูนรายได้ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่ช่วยบำบัดความเดือดร้อนแก่ประชาชน
จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ต่อประชาชน มีความจำเป็นเร่งด่วนในการบำบัดความ
เดือดร้อนของประชาชนและไม่อาจรอการจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ และเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่
กฎหมายกำหนดหรือไม่ ขอเชิญสมาชิกฯ อภิปรายครับ.....

ประธาน

ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปรายก็ขอมติที่ประชุม
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบังไต่ะกู หมู่ที่ ๕
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบังไต่ะกู หมู่ที่ ๕
ตำบลต้นหยงดालอ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ จำนวน ๑,๔๐๖,๗๐๐ บาท
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นว่าเป็นโครงการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่ช่วยบำบัดความเดือดร้อนแก่ประชาชน จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อ
ประโยชน์ ต่อประชาชน มีความจำเป็นเร่งด่วนในการบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน
และไม่อาจรอ การจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๕ และเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด
และมีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายจากบังไต่ะกู หมู่ที่ ๕ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

เห็นชอบ	๕	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖
ไม่มี

เรื่องอื่น ๆ

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๓๐ น.

(ลงชื่อ กิณี นวลเปียน ผู้จัดบันทึก

(นางสาวกิณี นวลเปียน)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงดालอ

(ลงชื่อ) *ดอโรแม็ง มะมิง* ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายดอโรแม็ง มะมิง)

(ลงชื่อ) *อาด็อนันท์ สาและ* ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอาด็อนันท์ สาและ)

(ลงชื่อ) *แวนาลี ลาเต๊ะ* ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายแวนาลี ลาเต๊ะ)

สภา อบต.มีมิตรบำรุงรายงานการประชุม เมื่อสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) *อับดุลเลาะ สาเลง* ผู้รับรอง
(นายอับดุลเลาะ สาเลง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงดालอ